

๐25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567



เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กร
ชุมชนตำบลปรีอใหญ่ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ (หลังเก่า) โดยมี นายเจตน์
จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการ
ประชุม และมีนายสุทน ปรีอปรัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ในนามประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 4 คน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน 26 คน

ประเด็นปัญหาหลักที่ขอหารือในที่ประชุม เนื่องจากตำบลปรีอใหญ่ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนผู้ประสบปัญหาในด้านรายได้และที่อยู่อาศัย ทั้งที่ปรากฏรายชื่อครัวเรือนในโปรแกรม ThaiQM และไม่ปรากฏรายชื่อ ซึ่งแกนนำได้มีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ดังกล่าว

ที่ประชุม ได้มีข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม ดังนี้

- 1) สรุปรายชื่อครัวเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม และรวบรวมส่งข้อมูลขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านพอเพียง ประจำปี 2567 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 12 หลังคาเรือน
- 2) สรุปรายชื่อครัวเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยต้องการซ่อมแซม ประจำปี 2568 เพื่อร่วมลงพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม จำนวน 2 ครัวเรือน และรวบรวมข้อมูลส่งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จากการการประชุมฯ ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้นำข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนตำบลปรีอใหญ่ ดังนี้

- 1) ประสานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งสถาบันฯ ได้อนุมัติงบประมาณจากโครงการบ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่ประสบปัญหาดังกล่าว จำนวน 5 หลังคาเรือน
- 2) รวบรวมรายชื่อครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จำนวน 14 ครัวเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ส่งไปยังสถาบันฯ เพื่อเสนอของบประมาณจากโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2568 ในการซ่อมแซมครัวเรือนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ต่อไป